



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หน้า ๑๑ มุลดำข่าว ๕๑,๒๕๕-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.เลื่อนเปิดเรียน57ส.ค.ทุกชั้นปี

● จากกรณีที่มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้มีการปรับช่วงเวลาการเปิดปิดภาคเรียนตามกลุ่มประเทศอาเซียนไปเดือนสิงหาคม แต่มีมหาวิทยาลัยบางแห่ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นิสิตนักศึกษาชั้นปี 1 จะเปิดภาคเรียนในช่วงเดือนสิงหาคม แต่นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป เปิดในช่วงเดือนมิถุนายนตามเดิม โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและมีงานทำที่รวดเร็วกว่านักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ นั้น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่น่าจะเป็นความจริง เพราะทปอ.มีมติชัดเจนอยู่แล้วว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.จะเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคมพร้อมกัน และไม่ได้กำหนดว่าจะเลื่อนเปิดภาคเรียนเฉพาะนักศึกษาชั้นปีใด ซึ่งมหาวิทยาลัยทุกแห่งน่าจะเปิดพร้อมกันหมดทุกชั้นปีในช่วงเดือนสิงหาคม เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สะดวกต่อการบริหารจัดการ และอาจทำให้ภาระงานของอาจารย์มากขึ้น อีกทั้งการเรียนในบางวิชาที่ต้องคาบเกี่ยวกันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการของอาจารย์ อย่างไรก็ตาม การ

เลื่อนเปิดปิดภาคเรียนเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัย แต่ก็ไม่ควรแยกชั้นปีเปิดเรียน

“ทปอ.มีมติชัดเจนอยู่แล้วว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.จะเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคมพร้อมกัน และไม่ได้กำหนดว่าจะเลื่อนเปิดภาคเรียนเฉพาะนักศึกษาชั้นปีใด ซึ่งมหาวิทยาลัยทุกแห่งน่าจะเปิดพร้อมกันหมดทุกชั้นปีในช่วงเดือนสิงหาคม การเลื่อนเปิดปิดภาคเรียน เป็นอำนาจของมหาวิทยาลัย แต่ก็ไม่ควรแยกชั้นปี เปิดเรียน” ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าว

ด้าน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ภาพรวมของมศว การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จะเปิดเรียนพร้อมกันในทุกชั้นปี ในวันที่ 18 สิงหาคม แต่จะมีเพียงนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปี 5 เท่านั้น ที่ มศว จะเปิดเรียนตามปกติในเดือนมิถุนายน เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้จะต้องไปฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จะเปิดสอนในเดือนพฤษภาคม